
Fundur haldinn í húsnæðisnefnd Tálknafjarðarhrepps 1. mars 2007 á 
skrifstofu Tálknafjarðarhrepps, Miðtúni 1. 
 
Mætt undirrituð  og fyrirtekið 

 

1. Erindi frá oddvita Tálknafjarðarhrepps. 
Óskað er eftir tillögum frá húsnæðisnefnd varðandi möguleika á því að hafa makaskipti á 
íbúðum í félagslega húsnæðiskerfinu.  Fjallað var um málið og það samþykkt. 
 
2. Ræddar voru tillögur nefndarinnar varðandi húsnæði í eigu sveitarfélagsins.  Unnið er 
að tillögunum og þær verða sendar sveitarstjórn fyrir næsta sveitarstjórnarfund. 
 
 
 
Fleira ekki fyrirtekið og  fundi slitið. 
 
Ásdís Auðunsdóttir  (ritar fundargerð) 
Björgvin Sigurjónsson 
 


